

Luminox เปิดตัวนาฬิกาพรีเมียมเท็ดดิชั่น Thai Navy SEAL ด้วยศรัทธาและยกย่องหน่วยซีลไทยกับทุกภารกิจท้าทาย



Luminox ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หรือ SEAL จัดทำนาฬิกาข้อมือรุ่นพิเศษ Thai Navy SEAL (ไทย เนวี ซีล) นาฬิกาพรีเมียมเท็ดดิชั่นที่สร้างสรรค์จากความศรัทธาในจิตวิญญาณของหน่วยซีล ซึ่งผลิตเพียง 999 เรือน เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น

นาฬิกา Luminox Limited Edition Thai Navy SEAL นี้ ได้แรงบันดาลใจจากการอุทิศตนของเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หรือหน่วยซีล(SEAL) ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุทิศร่างกายแรงใจอย่างสุดความสามารถในภารกิจช่วยเหลือ 13 นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า อะคาเดมีที่ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งนอกจากวีรกรรมซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้ว อีกหนึ่งด้านที่น่านับถือของเจ้าหน้าที่หน่วยซีลนั้นก็คือการฝึกที่เข้มข้น อดทน มีจิตวิญญาณของนักสู้ที่จะไม่ยอมแพ้และความพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆ ไปได้ ตั้งแต่ภารกิจทั้งบนบกและในทะเลที่ต้องใช้ความพากเพียรอดสาหัสอย่างสูง ไปจนถึงการเอาตัวรอดจากสภาวะการณ์ต่างๆ ที่สุดแสนจะทรหด ทำให้หน่วยรบพิเศษซีลได้รับการผลักดันให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาระหว่างการฝึกซ้อมที่ดุเดือดนี้ และทำยี่สิบมีเพียงผู้ที่มีจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้

เป็นหน่วยรบพิเศษซีล

คุณวิภาวรรณ มหาดำรงกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า “Luminox ประเทศไทย ตั้งใจผลิตนาฬิกา รุ่นพิเศษ Thai Navy SEAL นี้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนในทุกภาคส่วนหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่หน่วยซีลในภารกิจต่างๆ รวมถึงได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ โดยผลิตเป็นลิมิเต็ด อิดิชั่นเพียง 999 เรือนเท่านั้น ในราคาเรือนละ 19,500 บาท รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิรักษาพยาบาลใต้น้ำจู่โจม เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป”

ความพิเศษของนาฬิกา Luminox รุ่น Thai Navy SEAL เป็นซีรีส์ 3500 ที่ออกแบบให้มีคุณสมบัติหลายอย่างเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคที่ยากที่สุด ตัวเรือนสีดำสวยงามทำจาก Carbonox™ ซึ่งเป็นวัสดุคาร์บอนพิเศษเฉพาะ Luminox เท่านั้น ด้วยคุณสมบัติพิเศษคือมีน้ำหนักเบาว่าเหล็กถึง 6 เท่าแต่มีความแข็งแรงคงทนสูง ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้สวมใส่ที่แพ้ง่าย หน้าปัดขนาด 45 มิลลิเมตร ฝาหลังและเม็ดมะยมทำจาก Stainless Steel กันน้ำได้ลึกถึง 200 เมตร ไม่หวั่นแม้ต้องดำน้ำลึก ตัวสายเป็นยางผสมซิลิโคน (PU) คุณภาพสูง กว้าง 24 มิลลิเมตร มาพร้อมกับเอกลักษณ์ของนาฬิกา Luminox ที่สามารถเรืองแสงด้วยตัวเองในที่มืดได้นานถึง 25 ปี ความพิเศษอยู่ที่ฝาหลังและหน้าปัดประดับด้วยเครื่องหมายนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ที่แสดงถึงความแข็งแกร่งอันเป็นตำนานของหน่วยซีลไทย พร้อมด้วยคำขวัญของหน่วยซีลไทย “No Space for the Weak” (ไม่มีที่ว่างสำหรับคนอ่อนแอ) นอกจากนี้อักษรย่อของคำขวัญในภาษาอังกฤษยังหมายถึง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (NSW = Naval Special Warfare Command)

ด้วยการออกแบบที่สวยงามกับคุณสมบัติอันแข็งแกร่งผสมผสานกับความเชื่อมั่นและศรัทธาในจิตวิญญาณของหน่วยซีลที่เป็นแรงบันดาลใจอันสำคัญในการสร้างสรรค์ ทำให้ Luminox Limited Edition Thai Navy SEAL เป็นนาฬิกาทรงคุณค่า ที่ไม่เพียงแข็งแกร่งทนทาน แต่ยังแฝงด้วยจิตวิญญาณของความพยายามที่ไม่ย่อท้อในการเอาชนะทุกอุปสรรค ให้ผู้ที่สวมใส่พร้อมผลักดันขีดจำกัดของตัวเองในทุกสถานการณ์ที่ทำทนาย

พบกับนาฬิกา Luminox Limited Edition Thai Navy SEAL ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ